

Số: **879** /UBND-VX
V/v tăng cường thực hiện công tác
phòng, chống tệ nạn mại dâm

Lai Châu, ngày **16** tháng 7 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Tuy nhiên việc chỉ đạo, triển khai thực hiện có lúc, có nơi chưa được đồng bộ, thiếu kiên quyết; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn... tình hình tệ nạn mại dâm có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở nơi có nhiều dịch vụ lưu trú, dịch vụ cà phê, karaoke... nơi có công trình xây dựng trọng điểm, nhiều lao động như công trường Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 882/TTg-KGVX ngày 19/6/2013 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản tại Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống mại dâm, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em liên quan đến mại dâm, tập trung vào những tụ điểm, địa bàn trọng điểm; tiếp tục hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng, chống mại dâm, phòng ngừa giảm thiểu tác hại mại dâm, lồng ghép với chương trình an sinh xã hội.

Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã triển khai, duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; thực hiện phân loại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, đúc rút kinh nghiệm phổ biến và nhân rộng mô hình.

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đội công tác về phòng, chống tệ nạn mại dâm cấp tỉnh (Đội 178) theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo tăng cường quản lý địa bàn, quản lý hộ khẩu, cùng với các địa phương theo dõi chặt chẽ số đối tượng từ các địa phương khác đến có dấu hiệu hoạt động mại dâm; giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm.

Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

3. Sở Y tế

Tăng cường triển khai các hoạt động can thiệp giảm thiểu tác hại, quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa giảm thiểu lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đường máu đối với người hoạt động mại dâm. Đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra điều kiện y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

4. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thôn, bản, cơ quan, đơn vị văn hoá; tăng cường quản lý hoạt động văn hoá, dịch vụ du lịch, ngăn chặn và xử lý hành chính trong lĩnh vực văn hoá du lịch liên quan đến phòng, chống mại dâm.

5. UBND các huyện, thị xã

Tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 của địa phương đã được ban hành và xây dựng mới. Chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vi bao che, dung túng tệ nạn mại dâm.

Chủ động lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội như giảm nghèo, dạy nghề, việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng chống buôn bán người. Chú trọng công tác thông tin truyền thông, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Kiện toàn, chỉ đạo tăng cường hoạt động hiệu quả của Đội kiểm tra liên ngành 178 trong kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm tại những địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm, mua bán người.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, và các tổ chức thành viên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, phát huy vai trò trách nhiệm trong việc giáo dục, phòng chống mại dâm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

7. Các sở, ngành thành viên khác:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh, chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình.

Căn cứ nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện và định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - TBXH) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

